

THƯ ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2018

Gởi Cộng Đồng Dân Chúa Giáo Phận Phan Thiết
“Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ”

*Kính gởi: Các Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh
Và Anh Chị Em tín hữu thuộc Giáo phận Phan Thiết.*

Các Tu sĩ nam nữ và các Chủng sinh thân mến,
Anh Chị Em tín hữu thuộc Giáo phận Phan Thiết thân mến,

Chúng tôi, Giám mục Giám Quản cùng với linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết, gồm 132 linh mục và 13 phó tế, tham dự tuần tĩnh tâm thường niên tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao từ sáng ngày thứ Hai 13.11 đến sáng ngày thứ Sáu 17.11.2017, gởi đến tất cả Anh Chị Em lời chào thăm và lời chúc bình an. Trong tình yêu của Chúa Cha, ơn sủng của Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện, kiểm điểm đời sống và tác vụ linh mục của mình, đồng thời cùng nhau chia sẻ những thao thức mục vụ trong giáo phận. Chúng tôi phó dâng tuần tĩnh tâm này trong tình yêu và sự phù trợ của Đức Mẹ Tà Pao. Chúng tôi không quên cầu nguyện cho Anh Chị Em là các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và các tín hữu thuộc Giáo phận Phan Thiết thân yêu này. Chúng tôi cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện và hỗ trợ chúng tôi trong tuần tĩnh tâm.

Năm 2017, Giáo phận Phan Thiết chúng ta đã hưởng ứng cách nồng nhiệt định hướng mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam với chủ đề “Chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân” bằng việc quan tâm tổ chức các lớp Giáo lý Hôn nhân tại các giáo xứ cách hiệu quả hơn, giúp các bạn trẻ khám phá vẻ đẹp, sự cao quý và tầm quan trọng của Hôn nhân Kitô giáo; các linh mục cũng đã tham dự các cuộc thường huấn về chủ đề trên vào mỗi dịp tĩnh tâm tháng tại Tòa Giám mục.

Bước vào chương trình mục vụ năm 2018 với chủ đề: “Đồng hành với các gia đình trẻ”, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong Thư Mục vụ gởi Cộng Đồng Dân Chúa nhân dịp họp Hội nghị kỳ II/2017, mong muốn chúng ta tiếp tục quan tâm đến việc mục vụ gia đình. Vì thế, Giáo phận Phan Thiết chúng ta tích cực hưởng ứng và nhiệt tâm triển khai chủ đề mục vụ trên qua hai sinh hoạt chính, đó là Học và Hành với các chương trình cụ thể sau đây:

I. VIỆC HỌC HỎI

Các gia đình trẻ sẽ được hướng dẫn để càng đào sâu tầm quan trọng, ý nghĩa và bản chất của bí tích Hôn phối, đời sống chung vợ chồng, sự trung thành và chung thủy trong tình yêu đến trọn đời. Chúng ta sẽ triển khai chủ đề này với ba gợi ý của Thư Mục vụ:

1. Hôn nhân là một hành trình dài, trong đó mọi người phải gạt đi những ảo tưởng để đón nhận bạn đời của mình như họ là và cùng nhau hoàn thiện hơn đời sống gia đình.
2. Hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết, hy sinh và quảng đại.
3. Hành trình đó giúp đôi bạn đào sâu và làm phong phú hơn quyết định của họ khi bước vào đời sống hôn nhân.

II. VIỆC THỰC HÀNH

Thư Mục vụ 2018 xác quyết rằng các linh mục và các cộng đoàn giáo xứ đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành với các gia đình trẻ. Chúng tôi đề nghị những gia đình trẻ là những đôi bạn đã kết hôn từ 5 năm đến 7 hay 10 năm tùy hoàn cảnh của từng giáo xứ với sự thẩm định của cha xứ. Trong Năm mục vụ “Đồng hành với các gia đình trẻ” này, Tòa Giám mục đề nghị tổ chức các sinh hoạt sau đây: